

สภายุติธรรมแห่งสากล เรชวาน 2014

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก
เพื่อนที่รักยิ่ง

(1) เวลาสามปีเต็มได้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่การเริ่มต้นของระยะปัจจุบันของการคลี่ออกของแผนงานแห่งสวรรค์ ซึ่งเป็นภารกิจที่เชื่อมโยงสาวกของพระบาฮาอุลลาห์เข้าไว้ด้วยกันภายใต้ความมานะพยายามหนึ่งเดียวทางจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความสามัคคี เวลาเพียงแค่อายุระหว่างมิตรสหายของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้ากับบทสรุปของแผนงานที่กำหนดจุดสิ้นสุดไว้ชัดเจน ความเคลื่อนไหวสองด้านที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งยังคงผลักดันกระบวนการของการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การไหลอย่างสม่ำเสมอของผู้เข้าร่วมศึกษาผ่านลำดับของหลักสูตรการฝึกอบรม และความเคลื่อนไหวของกลุ่มชุมชนไปตามลำดับที่ต่อเนื่องของการพัฒนา ซึ่งทั้งสองด้านนี้ได้รับการเสริมแรงอย่างมากมามหาศาลโดยการหลั่งไหลออกมาของพลังกำลังที่ถูกปลดปล่อยในการประชุมเยาวชนหลายครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ศักยภาพซึ่งขยายขนาดขึ้นที่โลกบาไฮได้มาในการจัดวางคนรุ่นเยาว์จำนวนมากเข้าสู่สนามของการรับใช้นั้นกำลังสามารถให้ผลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอีกอยู่ในตอนนี้ เพราะในเวลาที่เหลืออยู่นี้ ภาระหน้าที่อันสำคัญอย่างยิ่งยวดของการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงการเพื่อการเจริญเติบโตที่มีอยู่และการเริ่มต้นโครงการแห่งใหม่ๆ กำลังส่งสัญญาณร้องเรียกอย่างเร่งด่วนมา ก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าวนี้นี้ ชุมชนแห่งพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะเพิ่มจำนวนของโครงการเพื่อการเจริญเติบโตจากเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีเพิ่มขึ้นอีกสองพันแห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่เหลืออยู่ที่จะต้องทำให้บรรลุตามเป้าหมาย

(2) เรามีความปีติยินดีมากมายเพียงใดที่ได้เห็นว่า ความมานะพยายามนี้เป็นสิ่งที่กำลังก้าวหน้าไปอย่างขยันขันแข็งทั่วทุกภูมิภาคอันกว้างไกลของโลก และในสภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมที่หลากหลายในกลุ่มชุมชนทั้งหลายที่มีอยู่แล้วเป็นจำนวนราวสามพันแห่ง หลายกลุ่มชุมชนกำลังอยู่ในจุดที่พลังการเคลื่อนไหวกำลังก่อกำเนิดขึ้นมาโดยอาศัยการลงมือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพียงสองสามประการ ส่วนในกลุ่มชุมชนอื่นๆ นั้น ภายหลังจากหลายวัฏจักรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องของกิจกรรม จำนวนของบุคคลที่ลงมือดำเนินการความคิดริเริ่มซึ่งอยู่ในกรอบโครงร่างของแผนงานก็เพิ่มจำนวนขึ้น และระดับของกิจกรรมก็มีความเข้มข้นขึ้น ในขณะที่คุณภาพของกระบวนการในการให้การศึกษาทางจิตวิญญาณเพิ่มพูนขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์นั้น จิตวิญญาณก็ยิ่งได้รับการดึงดูดอย่างมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะเข้าร่วมในการศึกษาดังกล่าว ในบางครั้งบางคราว อาจจะมีภาวะสงบนิ่งของกิจกรรมหรืออาจจะมีอุปสรรคกีดขวางหนทางข้างหน้า การแสวงหาการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเหตุผลสำหรับทางตันดังกล่าว ประกอบกับความอดทน ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่น ช่วยให้พลังแห่งการเคลื่อนไหวกลับคืนมาใหม่ได้ ในกลุ่มชุมชนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โครงการเพื่อการเจริญเติบโตกำลังขยายขนาดขึ้นใน

ด้านขอบข่ายและความซับซ้อน ซึ่งได้สัดส่วนกันกับความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นของผู้มีบทบาทสำคัญสามฝ่ายของแผนงาน - อันได้แก่ บุคคล ชุมชน และสถาบันทั้งหลายของศาสนา - ในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเราปลอบปล้ำใจที่เป็นไปได้ที่ได้คาดหวังไว้ว่า มีกลุ่มชุมชนในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มีคนกว่าหนึ่งร้อยคนหรือมากกว่านั้นกำลังอำนวยความสะดวกให้กับธุรกรรมของผู้คนจำนวนหนึ่งพันหรือมากกว่านั้นในการถักทอแบบแผนการดำเนินชีวิตในลักษณะที่เป็นชีวิตทางธรรม ซึ่งมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่า สิ่งที่เป็นรากฐานของกระบวนการนี้แม้กระทั่งนับแต่เริ่มแรกเลยที่เดียวคือความเคลื่อนไหวโดยส่วนรวมไปสู่วิสัยทัศน์แห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตวิญญาณที่วางไว้โดยองค์พระผู้ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่โลก แต่เมื่อมีผู้คนจำนวนมากมาอย่างเช่นที่กล่าวมาเข้ามาเกี่ยวข้อง ความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชากรทั้งหมดจึงกลายเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

(3) ความเคลื่อนไหวนี้ยังเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดเป็นพิเศษในบรรดากลุ่มชุมชนที่จะมีการสถาปนามัช-เร-กล-อัส-คาร์ แห่งท้องถิ่นขึ้น ตัวอย่างหนึ่งในนั้นคือ ในวานูอาตู เพื่อนศาสนิกชนที่อาศัยอยู่บนเกาะแทนนาได้มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับสักการสถานที่มีแผนจะสร้างขึ้น และได้นำพาผู้คนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของประชากรจำนวน 30,000 คนของเกาะนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องในการสนทนาที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ เกี่ยวกับความสำคัญของสักการสถานแห่งนี้ในหลายๆ ทาง ความสามารถในการรักษาการยกระดับการสนทนาในหมู่ผู้คนจำนวนมากเช่นนี้ได้รับการขัดเกลามาโดยอาศัยเวลาหลายปีของประสบการณ์ในการแบ่งปันคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ และการเอื้อมออกไปของการฝึกอบรมที่มีชีวิตชีวา กลุ่มเยาวชนทั้งหลายบนเกาะนั้นก็มีความเจริญก้าวหน้าเป็นพิเศษ โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการสนับสนุนของหัวหน้าหมู่บ้านทั้งหลายซึ่งได้เห็นว่าเยาวชนผู้เข้าร่วมในกลุ่มได้รับการเสริมความสามารถทางธรรมอย่างไร จากการได้รับกำลังใจเพราะความสามัคคีและการอุทิศตนที่มีอยู่ในหมู่พวกเขา คนรุ่นเยาว์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะขับไล่ความเชื่องมงายของการอยู่เฉยๆ ในตัวพวกเขาออกไปเท่านั้น แต่ยังสามารถค้นพบหนทางต่างๆ ที่จะทำงานเพื่อความเจริญของชุมชนของพวกเขาโดยการลงมือทำโครงการที่ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหลายๆ โครงการ และสิ่งที่เป็นผลก็คือ บรรดาผู้คนจากทุกกลุ่มอายุ ไม่เฉพาะบรรดาบิดามารดาของพวกเขาเท่านั้น ก็ได้รับการกระตุ้นให้กระทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ด้วย ในบรรดาหมู่ศาสนิกชนและสังคมในวงกว้าง กำลังมีความตระหนักเกิดขึ้นในกรณีของคุณความสามารถที่จะหันไปหาธรรมสภาท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำและเพื่อหาทางแก้ต่างๆ ให้กับสถานการณ์ที่ยุ่งยาก และผลที่ตามมาคือการตัดสินใจของธรรมสภาท้องถิ่นทั้งหลายก็แสดงลักษณะของความสุ่มรอบคอบและความมีไหวพริบมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ มีประเด็นมากมายที่จะบ่งชี้ในที่นี้ว่า เมื่อองค์ประกอบทั้งหลายของโครงสร้างของแผนงานสวรรค์รวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งหน่วยที่มีการสอดคล้องเชื่อมโยงกันแล้ว ผลกระทบที่มีต่อกลุ่มประชากรนั้นก็ย่อมสามารถอยู่ในระดับที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง และผลที่อยู่เบื้องหน้าจากหลังของการขยายตัวและการทำให้มั่นคงแข็งแรงที่เกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้—ซึ่งวัฏจักรที่สามสิบของโครงการเพื่อการ

เจริญเติบโตเพียงจะสิ้นสุดลงเมื่อเร็วๆ นี้—คือการที่เพื่อนทั้งหลายกำลังทำการสำรวจ อยู่อย่างขยันขันแข็งไปพร้อมๆ กันกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ บนเกาะ ว่าการที่จะมี มัช-เร- กล-อั-ส-คาร์ ขึ้นมาเป็น “ศูนย์กลางร่วมกันสำหรับจิตวิญญาณของมนุษย์” อยู่ ท่ามกลางพวกเขา นั้นมีความหมายอย่างไรบ้าง โดยการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้น ของบรรดาผู้นำชาวบ้านทั้งหลาย ชาวเกาะแทนนาได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบอาคารของสักการสถานมากกว่าร้อยแนวความคิด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับ ของการที่สักการสถานแห่งนี้ได้เข้าไปอยู่ในจินตนาการของพวกเขาเหล่านั้นและเปิด ให้เห็นภาพอันน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับอิทธิพลทางจิตใจที่สักการสถานจะส่งผลต่อวิถีชีวิต ของผู้คนที่อาศัยอยู่ภายใต้ร่มเงาของสักการสถานแห่งนี้

(4) เรื่องราวอันน่าชื่นใจนี้มีชุดสำเนาที่คล้ายกันอยู่ในกลุ่มชุมชนที่ก้าวหน้าไปมาก แล้วหลายๆ แห่ง ที่ซึ่งความหมายโดยนัยต่างๆ ของคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์กำลัง มีผลต่อสภาพการดำเนินชีวิตในละแวกบ้านและหมู่บ้านต่างๆ ในแต่ละที่เหล่านั้น ด้วยความตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆ ในองค์พระบาฮาอุลลาห์ ผู้คนทั้งหลายกำลังเรียนรู้ โดยผ่านทาง การลงมือกระทำ การไตร่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์ การปรึกษาหารือ และการศึกษา ว่าจะลงมือปฏิบัติโดยใช้สัจธรรมที่ตั้งอยู่ในการเปิดเผยศาสนาของ พระองค์ได้อย่างไรบ้าง เพื่อที่ว่าบรรดาญาติพี่น้องผู้มีธรรมทั้งหลายในแวดวงที่ขยาย กว้างออกเรื่อยๆ จะยังมีความผูกพันใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยพันธะของการ บูชาและการรับใช้ร่วมกัน

(5) ในหลายๆ ทาง ชุมชนที่ได้เจริญก้าวหน้าไปไกลที่สุดกำลังวาดวิถีทางอันเชิญชวนให้ชุมชนอื่นๆ ได้เดินตาม กระนั้นก็ตามไม่ว่าระดับกิจกรรมในกลุ่มชุมชนจะอยู่ที่ ระดับใดก็ตาม สิ่งที่คอยอุปถัมภ์ความเจริญก้าวหน้าในวิถีทางของการพัฒนา ก็คือ ความสามารถในการเรียนรู้ในหมู่เพื่อนๆ ในท้องถิ่นภายใต้กรอบโครงสร้างอันเดียวกัน ทุกคนมีส่วนแบ่งอยู่ในวิสาหกิจนี้ ซึ่งการมีส่วนร่วมสนับสนุนของแต่ละคนจะช่วยเพิ่มความ อุดมสมบูรณ์ให้กับทั้งหมด กลุ่มชุมชนทั้งหลายที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดคือ บรรดากลุ่มชุมชนที่เพื่อนทั้งหลายสำนึกคุณค่าว่าภารกิจของพวกเขาคือการระบุสิ่งที่ จำเป็นต้องมีเพื่อที่ความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากรที่ชุมชน มีอยู่หรือจำนวนของกิจกรรมที่กำลังทำกันอยู่ สิ่งที่ถูกระบุเหล่านั้นได้แก่ – ความสามารถที่เพิ่งเกิดใหม่ที่ต้องได้รับการบำรุงเลี้ยง ทักษะใหม่ที่ต้องได้มา บรรดาผู้ ริเริ่มของความพยายามอันอ่อนเยาว์ที่จำต้องมีผู้ร่วมเดินไปด้วยกัน พื้นที่สำหรับการ ไตร่ตรองที่จะต้องได้รับการปลูกฝังขึ้นมา ความมานะพยายามร่วมกันที่จำต้องมีการ ประสานงาน – เมื่อระบุสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว ก็พยายามหาหนทางอันสร้างสรรค์ในลักษณะ ที่จะสามารถจัดสรรเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ความจริงที่ว่าสถานการณ์แต่ละรูปแบบย่อมจะให้ความท้าทายต่างๆ ของแต่ละ สถานการณ์นั้นๆ เอง เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทุกชุมชนไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ กำลังเรียนรู้กันอยู่ในส่วนอื่นๆ ของโลกบาไฮเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มเติมให้กับ องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วด้วย ความตระหนักในความเป็นจริงข้อนี้ช่วยปลดปล่อยบุคคล ให้เป็นอิสระจากการแสวงหาอย่างไร้ผลเพื่อที่จะให้พบสูตรตายตัวสำหรับการลงมือ

กระทำ ในขณะที่เดียวกันก็ยอมให้ความหยั่งรู้ที่รวบรวมได้จากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย มาให้ความรู้แก่กระบวนการในการเจริญเติบโต ในขณะที่กระบวนการดังกล่าวกำลังเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในสภาพแวดล้อมของที่ใดที่หนึ่งนั่นเอง วิธีดำเนินการทั้งหมดนี้ไม่ลงรอยกันโดยสิ้นเชิงกับแนวความคิดแบบแคบๆ ของ "ความสำเร็จ" และ "ความล้มเหลว" ที่เป็นสาเหตุของความบ้ำระห่ำหรือทำให้เจตจำนงกลายเป็นอัมพาต ความไม่ผูกพันเป็นสิ่งที่จำเป็น เมื่อความพยายามถูกใช้ไปทั้งสิ้น เพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นของพระองค์ และชัยชนะทุกครั้งที่ได้มาในพระนามของพระองค์ก็เป็นโอกาสที่จะเฉลิมฉลองการสรรเสริญพระองค์

(6) มีอยู่มากมายหลายตอนเหลือเกินในธรรมลิขิตของศาสนาของเราที่พรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามที่ลงแรงไปกับความช่วยเหลือจากสวรรค์ที่ประทานมาเป็นการตอบสนอง: การรับรองของท่านนายในสารฉบับหนึ่งกล่าวว่า "หากเจ้าเพียงแต่ทุ่มเทความพยายาม ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าความรุ่งโรจน์นี้จะฉายส่องออกไป เมฆแห่งความปรานีทั้งหลายเหล่านี้จะโปรยปรายสายฝนให้ สายลมอันให้ชีวิตจะก่อตัวขึ้นและโบกพัด กลิ่นอันหอมหวานนี้จะขจรขจายไปกว้างไกล" ในการไปเยือนพระสถูปศักดิ์สิทธิ์บ่อยครั้งของเรา เราวิงวอนอย่างจริงจังต่อพระผู้ทรงมหิทธานุภาพในนามของพวกท่าน เพื่อว่าพระองค์จะทรงคำจูนและเพิ่มกำลังแก่พวกท่าน เพื่อว่าความมานะพยายามของพวกท่านในการเอื้อมออกไปสู่บรรดาผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำสอนจากสวรรค์แล้วช่วยทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในศาสนานั้นจะได้รับพรอย่างอุดม และเพื่อว่าความวางใจของพวกท่านในความโปรดปรานอันไร้ขีดจำกัดของพระองค์นั้นจะไม่หวั่นไหว พวกท่านไม่เคยขาดหายไปจากการสวดอธิษฐานของเรา และในการสวดอ้อนวอนของเรานั้นเราไม่เคยยุติการรำลึกถึงการกระทำอย่างอุทิศตนด้วยความจงรักภักดีของพวกท่าน ในขณะที่เราครุ่นคิดถึงสิ่งจำเป็นทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าสาวกทั้งหลายของพระผู้ทรงความงามอันอุดมพรในช่วงเวลาสองปีข้างหน้า นี้ การร้องเรียกอันแน่นยำของท่านนายไปสู่การลงมือกระทำต่อไปนี้เป็นสิ่งกระตุ้นไปสู่เจตนารมณ์ "จงฉีกมันกันทั้งหลายให้ขาดสะบั้นลง ขจัดอุปสรรคทั้งหลาย จงหยิบยื่นน้ำอันให้ชีวิต และจงชีวิธทางไปสู่ความรอดพ้น"